



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคาข้าวปลายปีแนวโน้มสูงขึ้น มาตรการจำหน่ายข้าวเริ่มต.ค.หนุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าราคาข้าวส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2554 น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกาศมาตรการรับจำหน่ายข้าวในวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการ ส่งผลให้ราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับใกล้เคียงกับราคาปรับจำหน่ายที่รัฐบาลประกาศ

นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งเพิ่มปัจจัยกังวลให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวต้องเร่งนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้บริโภคถ้าต้องเผชิญกับภาวะอุทกภัย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ จากสภาพอากาศแปรปรวนอาจส่งผลให้ชาวนาในบางพื้นที่ต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีไปอีกอย่างน้อย 1-2 เดือน และรัฐบาลอาจต้องพิจารณาขยายมาตรการรับจำหน่ายข้าวนาปีออกไปอีก 1-2 เดือนเช่นกัน (จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน) นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลผลิตข้าวของเวียดนามที่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาส 3/54 (ผลผลิตประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตข้าวทั้งปี) ซึ่งมีผลต่อทิศทางราคาข้าวในช่วงที่เหลือของปี 2554 และช่วงต้นปี 2555

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2554 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในเดือนกันยายน ลดลงมาแตะที่ระดับ 129.73 หดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม (MoM) หรือหดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้ชาวนาต้องเกี่ยวข้าวหน้าน้ำ ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งความชื้นสูงถึงร้อยละ 20-30 จากที่โดยปกติความชื้นควรอยู่ในระดับร้อยละ 15 ทำให้ราคามีแนวโน้มลดลง

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี และดัชนีราคาส่งออกยังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีในเดือนกันยายนอยู่ในระดับ 189.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

ดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทยเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 184.57 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 MoM และร้อยละ 10.9 YoY เนื่องจากบรรดาโรงสีเร่งกว้านซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อกในช่วงผลผลิตข้าวนาปีระงรอบ 2 ออกสู่ตลาด และการคาดการณ์ว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลประกาศมาตรการรับจำหน่ายข้าวในวันที่ 7 ตุลาคม 2554

ดัชนีราคาข้าวส่งออก 5% ทั้งของไทยและเวียดนามในเดือนกันยายน 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น และ 161.71 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 และ 20.3 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2554 นับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจากการขยับขึ้นรับมาตรการจำหน่ายข้าว กอปรกับความต้องการข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสต็อกในช่วงปลายปี จากที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ดัชนีราคาข้าวของไทยหดตัวร้อยละ 0.6 ในขณะที่ดัชนีราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่าราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในเดือนกันยายนราคาข้าวส่งออกของไทยในตลาดโลกเริ่มขยับออกห่างจากข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 40-55 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้าว) เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าเวียดนามเพียงประมาณ 5-20 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน(ทั้งนี้แล้วแต่ประเภทข้าว)

เท่านั้น เนื่องจากราคาข้าวส่งออกของไทยในเดือนกันยายนปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับการขยับขึ้นของราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง สำหรับในเดือนกันยายนนี้ เริ่มมีรายงานราคาข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบัสมาติ(ข้าวขาวและข้าวหนึ่ง) โดยคาดว่าอินเดียจะเริ่มส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2555 ในปริมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับประเทศผู้ซื้อข้าวเริ่มมีทางเลือกในการซื้อข้าวมากขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ทำโปรโมชันประมูลหอมมะลิพรีเมียม ระบายข้าวในโครงการรับจำนำ

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอแผนการทำตลาดข้าวคุณภาพเกรดพรีเมียม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ให้กับรัฐบาล แผนที่จะเสนอ คือ การทำโปรโมชันส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลินำปี 2554/2555 ซึ่งเป็นข้าวใหม่ ที่มีความหอมกว่าปกติ และเป็นข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 30,000-40,000 ตัน โปรโมชัน นี้จะเปิดให้กับประเทศที่มีความสนใจเข้ามาประมูล โดยกรมมองว่าควรเจาะสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นตลาดที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็น การโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ข้าวที่จะทำโปรโมชันนั้น จะได้รับ การการันตีจากรัฐบาล ซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีการ ปลอมปนอย่างแน่นอน หลังจากรัฐบาลเปิด โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ กรมจะเสนอเรื่อง ดังกล่าวทันที สำหรับราคาที่จะทำโปรโมชันก็ต้องดูต้นทุนจากราคารับจำนำของรัฐบาลที่รับจำนำข้าวหอมมะลิที่ 20,000 บาทบวกด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าสีข้าว และค่าบรรจุภัณฑ์ (แพ็กเกจจิ้ง) ในราคาส่งออก (เอฟโอบี)

นอกจากนี้รัฐบาลพร้อมจะรับพิจารณา สำหรับการแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งจะดำเนินการตาม ความต้องการลูกค้า ไม่ว่าจะแบบกระสอบ หรือแพ็กเกจจิ้งขนาดเล็กประมาณ 250 กรัม การดำเนินการ นั้นจะให้เอกชนช่วยในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมปน เนื่องจากขณะนี้พบว่าในหลายประเทศมีปัญหาปลอมปน ข้าวหอมมะลิไทยจำนวนมาก ทั้งในสหรัฐ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่ผ่านมารวม ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สหรัฐ ช่วยดูแลเรื่องนี้ เพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายให้กับประเทศ ทั้งนี้การปลอมปนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่นำเข้า

สำหรับตลาดหลักในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในปัจจุบัน คือ สหรัฐ แอฟริกา ฮองกง จีน ตะวันออกกลาง ซึ่งการบริโภคส่วนใหญ่มาจากคนเอเชียที่เข้าไป อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เช่น จีน ลาว เวียดนาม และร้านอาหารไทย นอกจากนี้ ตามปกติไทยมีผลผลิตข้าวหอมมะลิประมาณ 4 ล้านตัน (ข้าวสาร) มีการบริโภคในประเทศ 2 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 2 ล้านตัน ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิตั้งอยู่ 22 จังหวัด ที่รัฐบาลให้การรับรองไว้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100%

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข้าวถุง"อคส."ผู้ตกลงหลังประมูล บ.นครสวรรค์เข้าวิน 7.5 ล้านถุง - 4 เจ้ารอผลพลิก

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เปิดให้ ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นซองเสนอราคาประมูลปรับปรุงบรรจุข้าวถุงเมื่อ 29 กันยายน 2554 ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งที่ 1/2554 ให้ อคส.นำข้าวสาร 5% จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552 จำนวน 30,000 ตัน มาบรรจุถุงขนาด 4 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้

มีผู้ยื่นซองเสนอราคาจัดทำข้าวสารบรรจุถุงทั้งหมด 13 ราย เสนอราคาปรับปรุงระหว่างถุงละ 12.20-24 บาท และบริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด เป็นผู้เสนอราคาปรับปรุงต่ำสุด 12.20 บาทต่อถุง ทั้งหมด 30,000 ตัน หรือ 7.5 ล้านถุง คิดเป็นมูลค่ารวม 91.5 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การเสนอราคาครั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอ้างตัวว่าชื่อเศกสรรค์ จะมาแทน นายสุรศักดิ์ ศรีประภา รักษาการผู้อำนวยการคลังสินค้า แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มเปิดซองจะขอสงวนสิทธิ์อนุมัติให้ผู้ประกอบการที่เสนอประมูลต่ำสุด 3-5 ราย เพื่อเร่งทำข้าวถุงแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้

โดยเร็ว แต่ตอนเปิดซองปรากฏว่า บริษัทนครสวรรค์ฯเสนอราคาต่ำสุดได้โครงการไปทำทั้งหมด 7.5 ล้านถุง ซึ่งขัดแย้งกับความเห็นของประธานธนาคารที่จะแบ่งให้ทำ 3-5 ราย ดังนั้นทางคณะกรรมการประมูลจึงขอหารือก่อนจะอนุมัติให้รายเดียวหรือไม่ เพราะผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมให้รายอื่นร่วมด้วย

ด้านนายสุวิทย์ สุขคณา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า บริษัทจะทำข้าวถุง 7.5 ล้านถุง ราคา 12.20 บาท/ถุง ได้ทันตามรัฐบาลกำหนด เพราะบริษัทมีความพร้อมจะส่งมอบได้ถึงวันละ 2 แสนถุง หากชนะทั้งหมด 7.5 ล้านถุง จะใช้เวลาส่งมอบประมาณ 1 เดือนเศษ

สำหรับผู้เสนอราคาประมูล 13 รายนั้น มีบริษัทที่ให้ราคาต่ำสุด ประกอบด้วย บริษัท นครสวรรค์ค้าข้าว จำกัด 7.5 ล้านถุง ราคาถุงละ 12.20 บาท บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด 7.5 ล้านถุง ถุงละ 12.92 บาท บริษัท เจียเม้ง จำกัด 7.5 ล้านถุง ถุงละ 12.94 บาท บริษัท เอกไรซ์ จำกัด 7.5 ล้านถุง ราคาถุงละ 13.50 บาท บริษัท พิจิตรร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด 1.25 แสนถุง ถุงละ 14.48 บาท บริษัท วิงออน ไรซ์ จำกัด 7.5 ล้านถุง ราคาถุงละ 14.48 บาท บริษัท สิงโตทองไรซ์ 1.2 ล้านถุง ราคาถุงละ 14.48 บาท บริษัท ออโรรา เอ็กซ์สปอร์ต จำกัด 7.5 ล้านถุง ราคาถุงละ 14.48 บาท

ส่วนที่เหลือเสนอราคาสูงกว่า 14 บาท ได้แก่ บริษัท โรงสีบุญสงบ้านแพน จำกัด เสนอราคา 7 ล้านถุง ราคาถุงละ 14.58 บาท บริษัท โกลเด้นท์เกรน ปริมาณ 3 ล้านถุง ถุงละ 15.36 บาท บริษัท อีสเทิร์นไรซ์ จำกัด ปริมาณ 1 ล้านถุง ราคา 16.16 บาท บริษัท เอเชีย โกลเด้นท์ไรซ์ จำกัด ปริมาณ 6 ล้านถุง ถุงละ 17 บาท และบริษัท ไทมีอินเตอร์เทรด จำกัด ปริมาณ 2.5 แสนถุง ราคาถุงละ 24 บาท

โดยการประมูลข้าวนี้ นายสุรศักดิ์ ศรีประภา รักษาการผู้อำนวยการคลังสินค้า ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ให้ผู้สนใจร่วมยื่นซอง คุณสมบัติต้องเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีสถานที่ปรับปรุง และเก็บข้าวเพื่อรอกระจายต่อให้จังหวัดปลายทาง และเป็นผู้จัดยานพาหนะขนส่งจากคลังไปสถานที่ปรับปรุงเอง พร้อมดำเนินการปรับปรุงข้าวขนาด 4 กิโลกรัม บรรจุในถุงพลาสติกพีพี

กำหนดเงื่อนไขราคาเสนอจะต้องรวมค่าแรงกรรมกร ค่าใช้จ่าย ณ สถานที่ปรับปรุง และค่าถุงพลาสติก วางหลักประกันของเป็นเงิน 50,000 บาท ก่อนแรกหลังทำสัญญาต้องจ่ายประกันก่อน 5% ของมูลค่าข้าวที่ประมูลได้ โดยจะได้ค่าจ้างปรับปรุงเป็นข้าวสาร 5% ตามโครงการรับจำนำนาปรัง 2552 มูลค่าค่าจ้างหารด้วยราคาขายส่งข้าวรวมกระสอบ ณ วันที่ยื่นซอง หรือประมาณ 6,000 ตัน จากที่เปิดประมูลทั้งหมด 30,000 ตัน กำหนดส่งมอบตามอศ.กำหนด หากผู้ชนะประมูลไม่สามารถส่งมอบได้ให้เสียค่าปรับวันละ 0.02% ของมูลค่าข้าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

อินเดียข่มตลาดข้าวไทย จ่อสูญแชมป์ปีหน้ายอดหด20%

การประกาศเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2554/55 ของรัฐบาลเพื่อไทย ที่จะเริ่มเดินเครื่องในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยเปิดรับจำนำข้าวขาวราคาตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิที่ราคาตันละ 20,000 บาท แม้จะมีเสียงท้วงติงจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ที่เรียกร้องให้ทบวงโครงการนี้เสียใหม่ก็ตาม ท่ามกลางการจับตามองของตลาดข้าวทั่วโลก เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าวหลายรายชี้ว่า จากระดับราคาปรับจำนำดังกล่าว ตลาดทั่วโลกรับรู้ว่าจะมีต้นทุนที่ตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สูงกว่าระดับราคาตลาดโลกที่อยู่ระดับ 600-650 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และไม่เชื่อว่าจะสามารถดึงราคาตลาดโลกให้สูงขึ้นได้ แต่กลับเปิดโอกาสให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่น อาทิ เวียดนาม สามารถแย่งชิงตลาดข้าวไทยมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศอินเดียซึ่งห้ามส่งออกข้าวมา 3 ปีเต็มนั้น ล่าสุดผลผลิตพอบริโภคในประเทศแล้ว ได้เปิดให้ส่งออกข้าวได้อย่างเสรี จนเป็นที่วิตกว่าไทยอาจสูญเสียบทบาทในเวทีตลาดข้าวโลกจากนี้ไปนั้น

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ได้ทราบข่าวมาจากคู่ค้าที่ขายข้าวให้กับไทยในแถบทวีปแอฟริกาว่า ขณะนี้รัฐบาลอินเดียไฟเขียวให้ผู้ส่งออกของอินเดีย ขายข้าวไม่จำกัดชนิดและปริมาณ ส่งผลทำให้คู่ค้าที่เคยขายข้าวหนึ่งให้กับไทยกังวลว่า จะกระทบตลาดส่งออกข้าวหนึ่งของไทยในแอฟริกา ซึ่งมีประมาณปีละ 1.7 ล้านตัน จากเดิมที่อินเดียปิดตลาดส่งออกมา 3 ปี เพราะผลผลิตในประเทศไม่พอบริโภค ทำให้ไทยได้รับอานิสงส์ สามารถส่งออกข้าวไปขายทดแทนในตลาดนี้ค่อนข้างมาก รวมถึงในบังกลาเทศ ดังนั้น หากอินเดียเปิดตลาดกลับมาขายข้าวได้ใหม่ บังกลาเทศ และประเทศแถบแอฟริกา อาจหันกลับไปซื้ออินเดียเหมือนเดิม เพราะข้าวอินเดียราคาถูกกว่าข้าวไทย

โดยปัจจุบันราคาข้าวหนึ่งไทยส่งมอบที่ท่าเรือ (ราคาเอฟโอบี) ต้นละ 500-550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ของอินเดีย เอฟโอบี ต้นละ 480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งข้าวหนึ่งไทยกับอินเดีย โดยเฉลี่ยจะต่างกัน ประมาณ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และหากรัฐบาลมีการจำหน่ายข้าวเปลือกต้นละ 15,000 บาท จะทำให้ราคาข้าวหนึ่งไทยกับข้าวหนึ่งอินเดีย ต่างกันกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ

"คู่ค้าของเราก็กล้าปาก เพราะเขามีข้าวไทยต้นทุนสูงอยู่ในมือจำนวนมาก ขณะที่เจ้าเดิมที่เคยครองตลาดกำลังจะกลับมา ถ้าเขาหันไปซื้อข้าวอินเดียใหม่ทันทีเต็มจำนวนก็ลำบาก เพราะต้องแบกภาระสต็อกข้าวไทยที่ค้างอยู่จำนวนมาก แต่ระดับราคาที่ต่างกันมากก็จูงใจให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหันกลับไปซื้อข้าวอินเดียมากขึ้นแน่"

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวอีกว่า ต่อไปจะวางตำแหน่งข้าวหนึ่งไทยไว้จุดไหน เพราะที่ผ่านมากำลังทุนทำการตลาดกับข้าวไทยมากพอสมควร ผู้ส่งออกเองก็ลำบาก เพราะต้องกังวลทั้งสถานการณ์โลก และยังมีปัจจัยภายในเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ที่รัฐบาลจะเริ่มเดินหน้า คาดว่าผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 นี้ เพราะข้าวในสต็อกของผู้ส่งออกจะทยอยหมด ยกเว้นในรายที่屯ข้าวไว้ แล้วนำมาเฉลี่ยกับข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะแพงขึ้นตามราคาปรับจำนำของรัฐบาล ที่ยังพอไปได้ ดังนั้น ในปีนี้คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยจะมีประมาณ 10-11 ล้านตัน"

อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูว่า ตลาดโลกรับราคาข้าวไทยได้หรือไม่ ถ้ารับได้ก็เดินหน้า ถ้ารับไม่ได้ หวังว่ารัฐบาลจะมีทางออกให้กับผู้ส่งออก เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคงไม่ปล่อยให้ข้าว ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ พังครืนลงอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ทางสมาคมได้มีการพยากรณ์ว่า หลังจากโครงการรับจำนำข้าว จะทำให้การส่งออกข้าวไทยหดตัวลง 20% เพราะลูกค้าต่างประเทศจะหันไปหาผู้ส่งออกอื่นแทน และหากลูกค้ายอมรับข้าวหอมของคู่แข่งแล้ว จะเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมา কিনข้าวไทยก็คงจะลำบาก

สอดคล้องกับนายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า หากอินเดียส่งออกข้าว จะกระทบทั้งตลาดเวียดนามและไทยทันที เพราะปัจจุบันราคาข้าวขาว 5% ราคาเฉลี่ย 610 -658 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หลังเข้าสู่โครงการรับจำนำราคาข้าว จะขยับขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 800 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจโลกมาก เท่ากับในอนาคตเราจะเสียตลาดให้กับเพื่อนบ้านและอินเดียโดยสิ้นเชิง เพราะผู้ส่งออกแข่งขันไม่ได้ ต้นทุนสูง สาเหตุมาจากนโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับชาวนาไทย

"ปริมาณสต็อกข้าวผู้ส่งออกและโรงสี คาดว่าจะหมดสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ผู้ส่งออกหลายสิบโรง คงต้องหยุดหรือชะลอการส่งออก เพราะไม่สามารถที่จะซื้อแข่งกับรัฐบาลได้ เพราะราคาสูงกว่าตลาด ส่วนผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูง ก็ไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งออกไปขายลูกค้าทั่วโลกแทน เพราะสู้ราคาในไทยไม่ไหว"

ขณะที่รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมอง กล่าวว่า ปัจจุบันในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดข้าวใหญ่อีกแห่งนั้น ไทยได้สูญเสียตลาดให้กับเวียดนามไปแล้ว ดังจะให้เห็นจากสถิติการส่งออกข้าวไทยปี 2553 ที่ไทยส่งออกปริมาณทั้งสิ้น 9.05 ล้านตัน ในจำนวนนี้ส่งออกไปยังตลาดอาเซียน 13% กลุ่มเอเชียตะวันออก 9.42% กลุ่มเอเชียตะวันตก 1.58% ออสเตรเลีย 1.28% โอเชียเนียและอื่น ๆ 0.91% สหรัฐอเมริกา 5.43% สหภาพยุโรป 5.06% ตะวันออกกลาง 13.83% และแอฟริกา 49.49% ขณะที่เวียดนามส่งออกข้าวในปี 2553 ปริมาณ 6.73

ล้านตันในจำนวนนี้ ส่งออกไปยังตลาดอาเซียนสัดส่วน 48 % กลุ่มเอเชียตะวันออก 1.21% กลุ่มเอเชียตะวันตก 0.00% ตะวันออกกลาง 4.66 % อื่นๆ 11.27% สหภาพยุโรป 2.85% สหรัฐอเมริกา 8.34% แอฟริกา 22.73% ออสเตรเลีย 0.84%

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุทัยโปรดิวิจ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ ชี้ว่า ให้สังคมจับตาดูให้ดี ถ้าหากมีข้าวหอมมะลิมาเข้าโครงการในช่วงแรกนี้ แสดงว่าเป็นข้าวมาจากที่อื่น เพราะข้าวหอมมะลิจะเก็บเกี่ยวประมาณหลังวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป และในปีนี้เป็นห่วงหากฝนตกยังไม่หยุด จะทำให้ผลผลิตเสียหาย ข้าวไม่หอม และเวลาสีแปรจะหักเป็นท่อน ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

"การตั้งราคาของรัฐเราเคยท้วงติงก่อนหน้าแล้ว ว่าสวนทางกับเศรษฐกิจโลก กำลังซื้อคนทั่วโลกมีปัญหา เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ของแพงอยู่แล้ว ถ้ามีการปรับราคาขึ้นไปอีก จะทำให้ขายของได้น้อยลง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันตลาดฮ่องกง ระดับการซื้อลดลงมาอยู่ 55% จากเดิม 85-90% ส่วนยุโรป สหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการเสียตลาดข้าวไทยให้กับเวียดนามและกัมพูชาอย่างสิ้นเชิง"

นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ส่งออกกังวลคือ ข้าวหอมมะลิที่จะไปป้อนลูกค้าเดิม เป็นห่วงว่าเกษตรกรจะเข้าโครงการรับจำนำกันทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางภาคอีสานจะเข้าโครงการเพียง 50% เท่านั้นก็หวังว่าส่วนที่เหลือจะขายโดยตรงกับผู้ส่งออก หรือโรงสี เพราะหากรัฐบาลซื้อแล้วจ้างโรงสีแปร เข้าโกดังกลางแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ข้าวคุณภาพดีหรือไม่ เพราะบริษัททำสินค้าแบรนด์ของตัวเอง ไม่ได้ใส่ขายเป็นกระสอบส่งให้ลูกค้าเหมือนผู้ส่งออกรายอื่นๆ

นายเจริญ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อรัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการรับจำนำ หวังว่ารัฐบาลจะทำโปร่งใส หากจะขายให้กับผู้ส่งออกหรือโรงสี ต้องทำการตรวจสอบ คุณนิชข้าว คุณภาพได้ ไม่ใช่ให้ดูแค่ตัวอย่างไม่สามารถไปดูได้ที่คลังเก็บสินค้า ผู้ส่งออกเองก็ลำบากใจที่จะรับแล้วไปจำหน่ายต่อ

แหล่งข่าวระดับสูงผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า เป็นเรื่องตลกหากรัฐบาลจะมีแนวคิดในเรื่องจัดตั้งบริษัทส่งออกข้าวในสต็อกที่รับจำนำ ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะทำได้หรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่ารัฐไม่ได้เชี่ยวชาญ และคล่องตัว เหมือนกับเอกชน แล้วจะขายแข่งกับเอกชนได้อย่างไร ซึ่งหากรัฐขายได้ก็คงจะขาดทุนมหาศาล และเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น โดยในขณะนี้ภาคเอกชนคงต้องเฝ้าดูผลของนโยบายรับจำนำข้าวว่าจะออกมาในรูปแบบใด

"หากรับจำนำข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาด จะมีผลให้ชาวนามีแรงจูงใจที่จะปลูกข้าวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะลดพื้นที่ปลูกพืชอื่นที่ผลตอบแทนต่ำ มาขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวแทน แทนที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของข้าวเปลือก ผลที่ตามมาคือ ผลผลิตของข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นมาก ต่างจากกรณีที่รัฐบาลกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่ต่ำกว่า หรือใกล้เคียงกับราคาตลาด ยิ่งข้าวเปลือกมีมากก็จะยิ่งกดดันราคาข้าวสารในตลาดโลก และหากรัฐบาลยังคงนโยบายในการจำนำข้าวเปลือกที่สูง ก็จะเป็นภาระของงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นไปอีก เป็นวงจรของปัญหาที่ไม่สิ้นสุด นโยบายนี้จึงยิ่งทำให้ชาวนายังคงปลูกข้าวในปริมาณมาก และมากขึ้นในปีถัดไป เป็นไปไม่ได้ที่จะลดการปลูก"

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

สกัดข้าว “เขมร-พม่า” หวั่นทะลักสวมสิทธิ์จำนำ ตร.-กองทัพ คุ่มเข้มชายแดน

นายสมชาย พูนสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ทุกด่านศุลกากรที่เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชา ลาว และ พม่า ให้ตรวจเข้มการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะข้าวเปลือก เพื่อป้องกันการนำข้าวมาสวมสิทธิ์เกษตรกรที่จะเข้าโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 หลังจากที่พื้นที่เพาะปลูกของไทยได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ และยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังจะเข้ามาอีกหลายลูก

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนที่ติดกับเขตประเทศเพื่อนบ้าน โดยในส่วนของกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ซึ่งพื้นที่แนวชายแดนบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเป็นอาณาเขตทางทะเลกำลังของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจะต้องขอความร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดน กองทัพบก และกองทัพเรือเพื่อคุมเข้มตลอดแนวชายแดน

“บริเวณสระแก้ว จันทบุรี และ ตราด ตลอดแนวหน้ากั้วลว่าอาจมีการขนข้าวเปลือกเข้ามาสวมสิทธิ์ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล เพราะพื้นที่ต่อเนื่องฝั่งกัมพูชาเป็นพื้นที่ราบ และเป็นแหล่งปลูกข้าวหลักของกัมพูชา จึงหวังว่า จะมีการลักลอบนำข้าวสารเข้ามาในบริเวณดังกล่าว รวมไปถึงตามน่านน้ำที่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยากต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ส่วนนี้เป็นพิเศษ” นายสมชาย กล่าว

ส่วนตามแนวชายแดนด้านศุลกากรที่เหนือขึ้นไปจนถึงบริเวณภาคอีสานจะประสานงานกับตำรวจตระเวนชายแดน ขณะที่ด้านชายแดนที่ติดกับพม่าก็เช่นเดียวกันจะประสานความร่วมมือกับทั้ง 3 หน่วย เพื่อทำงานร่วมกัน โดยจุดที่หน้ากั้วลมากที่สุด คือ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก เพราะมีเพียงแม่น้ำเมยเป็นชายแดนกันเท่านั้น รวมถึงตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อาจจะมีการลักลอบได้ขนย้ายข้าวได้สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปิดโครงการรับจำนำข้าวในปี ฤดูแล้งการผลิต 2554/2555 ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ โดยจะรับจำนำข้าวทั้งหมด 25 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ แต่ปรากฏว่า ขณะนี้มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยไปแล้วเบื้องต้น 4 ล้านไร่ ทำให้เกิดความกังวลที่จะมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์เกษตรกรจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวแทน

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

พาณิชย์บุกยุโรป ขยายตลาดข้าว

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพาณิชย์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้นำคณะพาณิชย์จังหวัดจากแหล่งผลิตข้าวในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ เดินทางไปขยายตลาดการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ในยุโรป ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส โดยได้พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดสินค้าข้าวกับผู้นำเข้ารายใหญ่หลายราย นับเป็นผลสำเร็จอย่างมากในการเพิ่มช่องทางและโอกาสการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของไทยจากภูมิภาคต่างๆ

“การหารือกับนักธุรกิจและผู้นำเข้ารายใหญ่ของยุโรป ซึ่งนอกจากจะเป็นบริษัทที่มีลูกค้ากระจายทั่วยุโรปแล้วยังเป็นบริษัทที่นำเข้าและส่งออกรายใหญ่ไปยังแอฟริกาและอเมริกาใต้ ซึ่งนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศสนใจข้าวไทยที่นำไปเสนอครั้งนี้น่ามาก เพราะได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เช่น ข้าวหอมมะลิจากภาคอีสานและภาคเหนือ ข้าวหอมปทุมจากภาคกลาง ข้าวสังข์หยดจากภาคใต้ รวมถึงข้าวกาบา ข้าวอินทรีย์ และนมข้าวที่ทดแทนนมวัวได้” นางเบญจวรรณกล่าว

อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจ และผู้นำเข้า ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายรับจำนำข้าวไทยจะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น และอาจจะไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้ทำความเข้าใจจนทำให้ นักธุรกิจคลายกังวลได้

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-30 ก.ย. 2554 มีจำนวน 560,020 ตัน มูลค่า 291.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2554 มีจำนวน 5.878 ล้านตัน มูลค่า 2.816 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9% และ

มูลค่าเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย) เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ถึง 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาข้าวในเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงนี้ทั้งจากมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกันประมาณ 500,000 ตัน ประกอบกับสต็อกข้าวในประเทศเริ่มลดน้อยลงแล้วหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn) เพิ่งเสร็จสิ้นลงไป ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 560-570 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 545-550 เหรียญสหรัฐต่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 510-515 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 500 เหรียญสหรัฐต่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ปัจจุบันผู้ส่งออกเวียดนามมีสต็อกข้าวเพื่อส่งออก 1.4 ล้านตัน ในขณะที่มีสัญญาส่งมอบข้าวเพียง 1.1 ล้านตันเท่านั้น

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า อินโดนีเซียเตรียมยกเลิก แผนการสั่งซื้อข้าว 70,000 ตัน มูลค่ากว่า 1.37 พันล้านบาท จากผู้ส่งออกของไทย เพื่อเป็นประท้วง หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกการขายข้าว 300,000 ตัน ให้อินโดนีเซีย

โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกข้าวไทย รวม 10 ราย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมราคาข้าว ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานจัดซื้อของอินโดนีเซีย ขณะที่ เวียดนาม ได้รับโควตาในการจัดหาข้าว 30,000 ตัน ในการประชุมครั้งนี้อย่างเดียว

ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของ BULOG ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์ว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีที่ไทยจะยกเลิกการขายข้าวขาว 15% จำนวน 300,000 ตัน (550 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F) ที่อคส. ทำสัญญาไว้เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ในขณะที่เดียวกันก็ได้ส่งหนังสือมาถามรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่า ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์ ได้สร้างความเสียหายแล้วประมาณ 450,000 ตัน ข้าวเปลือก โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของฟิลิปปินส์ได้เรียกประชุมฉุกเฉิน เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าว เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นนั้นมาดอลและนาลาแกสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวมากกว่า 448,000 ตัน ข้าวเปลือก (ประมาณ 291,505 ตันข้าวสาร) คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเมินจากพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายไปแล้วประมาณ 98,262 ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอีกประมาณ 1.99 ล้านไร่ คาดว่ายังมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเสียหาย

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ประเมินว่า ไต้ฝุ่นเนสาดสร้างความเสียหายให้พื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งทางตอนเหนือของประเทศ โดยแยกเป็นผลผลิตข้าวประมาณ 39,175 ตัน ซึ่งความเสียหายเบื้องต้นของผลผลิตข้าว 39,175 ตันนั้น คิดเป็นเพียง 0.6% ของผลผลิตข้าว 6.5 ล้านตันที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะผลิตได้ในไตรมาส 4/2554 อย่างไรก็ตาม แม้ภาคการผลิตข้าวได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากไต้ฝุ่นหลายลูกที่พัดถล่มประเทศ แต่ฟิลิปปินส์จะยังสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวตลอดทั้งปีนี้ที่ 17.29 ล้านตันข้าวเปลือก

ก่อนหน้านี้องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ของฟิลิปปินส์ประเมินว่าเฉพาะผลผลิตข้าวตอนกลางของเกาะลูซอนจะได้รับความเสียหายมากกว่า 103,000 ตันข้าวเปลือก จากที่คาดว่าในช่วงไตรมาส 4/2554 จะผลิตได้ 1.4 ล้านตัน หรือเสียหาย 7.4% อันทำให้คาดว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อาจจำเป็นต้องเพิ่มการนำเข้าข้าว

ที่มา Riceonline.com